

Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh ban hành "Pháp lệnh quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC)", đây được coi là mốc son quan trọng đánh dấu sự ra đời của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH). Những năm qua, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã triển khai kịp thời, hiệu quả công tác PCCC và CNCH, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.



Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh hướng dẫn người lao động thực hành sử dụng bình chữa cháy và cách dập tắt đám cháy.

Để nâng cao hiệu quả công tác PCCC, hàng năm, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đều tham mưu cho Công an tỉnh UBND tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản, kế hoạch, quyết định chỉ đạo về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu Công an tỉnh xây dựng, ban hành hàng trăm báo cáo, công văn, kế hoạch, tờ trình về công tác PCCC và CNCH. Trong năm 2024, Phòng đã tham mưu cho Công an tỉnh tham mưu với UBND tỉnh tổ chức thành công Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH "Tổ liên gia an toàn PCCC" tỉnh Yên Bái năm 2024 và tham gia Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH "Tổ liên gia an toàn PCCC" vòng 2, khu vực 1 năm 2024 tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên. Cùng đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã tiếp nhận và kiểm tra nghiệm thu về PCCC đối với 62 công trình; cấp 57 văn bản chấp thuận, 5 văn bản thông báo kết quả nghiệm thu về PCCC; thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với 82 hồ sơ; cấp 31 giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH toàn tỉnh đã lập biên bản hướng dẫn, kiểm tra đối với 1.455 lượt cơ sở; lập 30 biên bản xử phạt hành chính về lĩnh vực PCCC, xử phạt 14,9 triệu đồng; trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tiếp lập biên bản xử phạt 28 trường hợp, phạt 13 triệu đồng, công an cấp huyện lập biên bản xử phạt 2 trường hợp, phạt 1,9 triệu đồng.

Đối với công tác xây dựng Phong trào toàn dân PCCC, trong những năm qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã luôn chú trọng tới công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức PCCC trong các cơ

quan, đơn vị, trường học và các hộ gia đình; tích cực xây dựng lực lượng "4 tại chỗ"; xây dựng, nhân rộng các tổ liên gia, mô hình điểm chữa cháy công cộng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức 16 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC, cấp 1.571 Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; tổ chức 2.087 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và huấn luyện PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh thu hút trên 103.000 lượt người tham gia. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh còn tổ chức lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn PCCC và CNCH các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn làm việc diễn ra trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho lãnh đạo, cấp ủy, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chữa cháy, CNCH; phối hợp huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho lực lượng Cảnh sát cơ động, chiến sĩ nghĩa vụ mới thuộc Công an tỉnh Yên Bái và chiến sĩ nghĩa vụ mới thuộc K02, Bộ Công an; phối hợp tổ chức 15 phương án chữa cháy cơ sở; sẵn sàng lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn PCCC rừng mùa hanh khô 2023 - 2024... Nhờ có chủ động, tích cực, phối hợp đồng bộ, kịp thời trong công tác PCCC và CNCH nên thời gian qua trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ cháy lớn. Trong

6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã trực tiếp tổ chức chữa cháy 8 vụ, diều động tổng số 23 lượt xe chữa cháy, 141 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy. Lực lượng PCCC tại chỗ ở cơ sở đã tự dập tắt 25 vụ cháy. Thường tá Nguyễn Kim Oanh - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: "Thời gian tới, Phòng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công trình số 220, ngày 5/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác PCCC; Kế hoạch số 13 UBND, ngày 16/1/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; phối hợp với công an cấp huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 61, ngày 6/3/2024 về tuyên bố tình trạng khẩn cấp chữa cháy, CNCH; phối hợp huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho lực lượng Cảnh sát cơ động, chiến sĩ nghĩa vụ mới thuộc Công an tỉnh Yên Bái và chiến sĩ nghĩa vụ mới thuộc K02, Bộ Công an; phối hợp tổ chức 15 phương án chữa cháy cơ sở; sẵn sàng lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn PCCC rừng mùa hanh khô 2023 - 2024... Nhờ có chủ động, tích cực, phối hợp đồng bộ, kịp thời trong công tác PCCC và CNCH nên thời gian qua trên địa bàn tỉnh không xảy ra các vụ cháy lớn. Trong

HỒNG OANH

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sự gia tăng các rủi ro liên quan đến cháy nổ, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn huyện Lục Yên được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong 9 tháng năm 2024, nhiều biện pháp tích cực đã được triển khai, góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu các vụ cháy và thiệt hại trên địa bàn huyện.

Trong 9 tháng qua, trên địa bàn huyện Lục Yên chỉ xảy ra 1 vụ cháy nhà dân, ước thiệt hại khoảng 400 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy là do sự cố chập điện - một trong những nguyên nhân phổ biến trong các vụ cháy nhà dân hiện nay. Vụ việc đã được lực lượng PCCC và người dân ứng cứu kịp thời nên không xảy ra thiệt hại về người. Được biết, so với cùng kỳ năm 2023, số vụ cháy trên địa bàn huyện giảm 1 vụ. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận, minh chứng cho sự chỉ đạo quyết liệt của cơ quan chức năng và sự tuân

Chủ động phòng tránh, giảm thiểu rủi ro do cháy nổ

thủ nghiêm túc của các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình trong việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Thường tá Nguyễn Thành Phương - Trưởng Công an huyện Lục Yên cho biết: "Để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong công tác PCCC, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Lục Yên đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 15 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác PCCC và CNCH. Đồng thời, Công an huyện cũng đã ban hành hơn 40 văn bản để tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Các văn bản tập trung vào công tác nâng cao nhận thức của cộng đồng, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh và xây dựng các biện pháp phòng ngừa rủi ro cháy nổ". Việc ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời đã tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động PCCC, từ đó



Công an huyện Lục Yên hướng dẫn các tiểu thương trên địa bàn thị trấn Yên Thế sử dụng bình chữa cháy.

góp các cấp chính quyền cơ sở và người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy nổ. Một trong những hoạt động

quan trọng trong công tác PCCC được huyện chỉ đạo quyết liệt đó là công tác kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực hiện đúng quy định về an toàn PCCC. Trong 9 tháng năm

2024, Công an huyện đã tiến hành kiểm tra tại 60 cơ sở trên địa bàn. Kết quả kiểm tra cho thấy các cơ sở đều tuân thủ tốt các quy định về PCCC, từ việc bố trí thiết bị chữa cháy đến xây dựng các quy trình phân ứng khẩn cấp trong trường hợp có sự cố cháy nổ. Việc kiểm tra thường xuyên không chỉ giúp phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn mà còn nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở về tầm quan trọng của công tác PCCC, từ đó giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ. Cùng với đó, Công an huyện đã phối hợp tổ chức 101 buổi tập huấn và tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ tại thôn, tổ dân phố, thu hút sự tham gia của trên 6.200 lượt người dân. Công an huyện cũng đã kịp thời tham mưu cho UBND huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cho tổ trưởng các tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa

Hiệu quả các mô hình phòng cháy, chữa cháy

Phường Trung Tâm là địa bàn trung tâm phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của thị xã Nghĩa Lộ. Đây là nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, sản xuất cùng các sản phẩm có nguy cơ cháy nổ cao như: chợ Mường Lò, các cơ sở bán khí đốt hóa lỏng, xăng, dầu... Với tình hình này, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại phường luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Một trong những bước tiến đáng kể là sự ra đời và hoạt động hiệu quả của các loại hình PCCC như "Tổ liên gia (TLG) an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng", góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ an ninh trật tự và PCCC.



Công an phường Trung Tâm tập huấn công tác PCCC cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Mô hình "TLG an toàn PCCC" được thành lập tại tổ dân phố 7, trong khi mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" được thiết lập tại ngõ 18, đường Phạm Quang Thám, tổ dân phố 5. Đây là hai mô hình PCCC tiên phong trên địa bàn phường Trung Tâm, hoạt động theo phương châm "4 tại chỗ": chỉ huy tại chỗ, năng lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Mô hình "TLG an toàn PCCC" bao gồm 5 hộ gia đình tham gia, trong đó có các sản phẩm vừa sinh hoạt, vừa sản xuất kinh doanh. Mỗi gia đình được trang bị ít nhất một bình chữa cháy túi xách tay và một số công cụ phá dỡ cơ bản như xà beng, kim cộng lực, búa, rìu... Ngoài ra, mỗi hộ còn gắn chuông báo cháy, nút báo cháy được liên kết với nhau để đảm bảo khi có sự cố, chuông toàn bộ đều báo động và được hướng dẫn cài đặt ứng dụng "báo cháy 114" trên điện thoại để có thể thông báo nhanh khi phát hiện cháy nổ. Mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" được phát triển tại khu vực có mật độ dân cư cao nhưng có các chế độ hạn chế về hạ tầng giao thông như: đường nhỏ, không thuận lợi cho xe chữa cháy tiếp cận khi xảy ra sự cố. Điểm chữa cháy công cộng giúp các phương tiện tiện ích cần thiết và lực lượng chuyên nghiệp giải quyết vấn đề này. Ông Lê Duy Huân - Tổ trưởng Đội chữa cháy dân phòng tổ dân phố 7 chia sẻ: "Mô

hình này đặc biệt phù hợp với các khu vực đông dân cư, nhiều ngõ nhỏ thu gọn và có hoạt động buôn bán. Sau khi mô hình được thành lập, ý thức và kiến thức về chữa cháy của người dân đã được cải thiện đáng kể. Các thành viên tham gia mô hình được đào tạo cách sử dụng các thiết bị và diễn tập các vấn đề chữa cháy".

Thiếu tá Nguyễn Duy Tân - Trưởng Công an phường Trung Tâm khẳng định: "Các mô hình này đã xây dựng lực lượng cứu hỏa chữa cháy tại chỗ, được trang bị kỹ năng và phương tiện cơ bản, tạo ra sự hợp lý nhanh chóng với cơ sở chức năng khi xảy ra cháy nổ. Mô hình đã phát huy hiệu quả và sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn thị trấn nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy nổ xảy ra". Hiện tại, trên địa bàn phường có 2 tổ liên kết đạt ứng dụng "báo cháy 114" trên điện thoại để có thể thông báo nhanh khi phát hiện cháy nổ. Mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" được phát triển tại khu vực có mật độ dân cư cao nhưng có các chế độ hạn chế về hạ tầng giao thông như: đường nhỏ, không thuận lợi cho xe chữa cháy tiếp cận khi xảy ra sự cố. Điểm chữa cháy công cộng giúp các phương tiện tiện ích cần thiết và lực lượng chuyên nghiệp giải quyết vấn đề này. Ông Lê Duy Huân - Tổ trưởng Đội chữa cháy dân phòng tổ dân phố 7 chia sẻ: "Mô

TRẦN NGỌC

Thời gian qua, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Yên Bái về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đối với khu dân cư, hộ gia đình, các cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Công an huyện Văn Yên đã kịp thời tham mưu với UBND huyện thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ PCCC, tăng cường công tác tuyên truyền, thành lập các tổ liên gia an toàn PCCC và tập huấn kỹ năng PCCC&CNCH - trở thành điểm sáng PCCC&CNCH, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Khoảng 5 giờ 30 phút, ngày 16/1/2024 tại thôn Thọ Lâm, xã Lâm Giang xảy ra 1 vụ cháy nhà ở của bà Lê Thị Tâm, thiệt hại 40 triệu đồng. Ít lâu sau đó, ngày 29/1/2024 tại thôn Khe Gai, xã Đông An xảy ra 1 vụ cháy nhà của anh Phạm Văn Hùng, hậu quả làm 1 người chết, thiệt hại khoảng 190 triệu đồng. Tháng 2/2024, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân thôn Phúc Linh, xã Lâm Giang về việc cháy khu vực đền chính thuộc di tích Đền Phúc Linh, diện tích đám cháy khoảng 200 m², thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Tháng 4/2024 xảy ra 1 vụ cháy tại quán ăn Sỷ Nghĩa, thị trấn Mậu A, thiệt hại tài sản khoảng 400 triệu đồng. Như vậy, chỉ trong vài tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện Văn Yên đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy mà nguyên nhân đều do chập điện. Ngay sau khi nhận được tin báo về các vụ cháy, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Văn Yên luôn kịp thời có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng tại chỗ và nhân dân khẩn trương dập lửa, ngăn chặn đám cháy lan rộng, cứu giúp người, tài sản, nỗ lực hạn chế thấp nhất về thiệt hại; các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy bảo đảm an toàn. Trung úy Hà Văn Vịnh - Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Văn Yên chia sẻ: "Lấy công tác phòng ngừa trong PCCC là chính, nhằm đảm bảo an toàn khi có cháy nổ xảy ra, công tác chữa cháy hiệu quả phải phát huy ở "thời điểm vàng", ngay khi đám cháy mới hình thành. Công an huyện đã quan tâm, lãnh chỉ đạo phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn

Điểm sáng Văn Yên



Lực lượng Công an huyện Văn Yên khẩn trương chữa cháy, cứu giúp người dân và tài sản trong vụ cháy tại tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A.

huyện tích cực vận động toàn dân tham gia PCCC với phương châm "4 tại chỗ". Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các nội quy, quy định đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm".

Để thực hiện tốt công tác PCCC, Công an huyện Văn Yên đã tham mưu UBND huyện thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH huyện và các xã, thị trấn; ban hành nhiều văn bản yêu cầu các ngành, các địa phương tích cực thực hiện công tác PCCC; đổi mới Phong trào "Toàn dân tham gia PCCC"... "Quý III năm 2024, Công an huyện phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện đăng tải 8 tin, bài về công tác PCCC&CNCH trên địa bàn; 122 lượt tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động của chi bộ, tổ dân phố, đoàn thể tại khu dân cư với 3.614 lượt người tham gia; tuyên truyền 86 lượt trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn; 35 lượt trên trang mạng Zalo, Facebook; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện treo 20 băng rôn, khẩu hiệu, phát 570 tờ rơi về PCCC; vận động 13 hộ gia đình tháo dỡ lồng sắt, "chuồng cọp" mở lối thoát nạn thứ 2; 70

hộ gia đình tự trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ" - Trung úy Hà Văn Vịnh - Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện cho biết thêm.

Hiện nay, huyện Văn Yên có 172 đội dân phòng, 25 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, 35 điểm chữa cháy công cộng. Sau khi tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC&CNCH cho tổ liên gia, dân phòng và người dân, về cơ bản, công tác PCCC&CNCH tại các khu dân cư, tổ dân phố, nhà dân, doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Cùng với đó, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân có chuyển biến rõ rệt. Với phương châm "Tùng nhà an toàn, iùng khu phố an toàn, iùng xã phường an toàn", thời gian tới, Công an huyện Văn Yên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền; nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân, quyết tâm không để xảy ra cháy, nổ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

MAI LINH